

THÔNG BÁO

**Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học
phổ thông, năm học 2023 - 2024**

STT	Nội dung	Chia theo khối lớp		
		Lớp 10	Lớp 11	Lớp 12
I	Điều kiện tuyển sinh	Tuyển mới 454 học sinh (theo quy chế tuyển sinh đã công bố công khai)		
II	Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện	Thực hiện theo Chương trình GDPT 2018.	Thực hiện theo Chương trình GDPT 2018	Thực hiện theo Chương trình GDPT hiện hành, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng.
III	Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh	Phối hợp chặt chẽ giữa NT và GD; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VnEdu, Group facebook, group zalo...	Phối hợp chặt chẽ giữa NT và GD; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VnEdu, Group facebook, group zalo...	Phối hợp chặt chẽ giữa NT và GD; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều qua nhiều kênh, trong đó có ứng dụng VnEdu, Group facebook, group zalo...
IV	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục	Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dự án học tập, các buổi sinh hoạt	Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dự án học tập, các	Nhà trường thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa, dự án học tập, các

		chuyên đề, ngoại khóa, hướng nghiệp...nhằm định hướng giá trị sống, kĩ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh	buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, hướng nghiệp...nhằm định hướng giá trị sống, kĩ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh	buổi sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa, hướng nghiệp...nhằm định hướng giá trị sống, kĩ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh
V	Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được	95 % đạt hạnh kiểm Tốt; Có 75% xếp loại học lực Khá-Giỏi. Có sức khỏe thể chất tốt.	95 % đạt hạnh kiểm Tốt; Có 75% xếp loại học lực Khá-Giỏi. Có sức khỏe thể chất tốt.	95 % đạt hạnh kiểm Tốt; Có 75% xếp loại học lực Khá-Giỏi. Có sức khỏe thể chất tốt.
VI	Khả năng học tập tiếp tục của học sinh	100% học sinh lên lớp	100% học sinh lên lớp	100% học sinh đủ điều kiện dự thi Tốt nghiệp.

Đà Nẵng, ngày 5 tháng 9 năm 2023
KT. HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Ngọc Hà